



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ที่ อน ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสักร่วมติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบก่อสร้างมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยอีสาน หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ได้มีมติในที่ประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก คือ ให้มีการติดตามและประเมินผล เชิงลึก คือ ให้ลงพื้นที่สำรวจงานโครงการเกี่ยวกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา อาคาร เป็นต้น ให้ลงสำรวจโครงการในช่วง ระหว่างดำเนินการ และดำเนินการแล้วเสร็จ โดยให้สุ่มเป็นบางโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ได้ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักกำหนดหรือไม่ คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ในการดำเนินโครงการได้มาตรฐาน และให้มีการสัมภาษณ์โดยการชักถามประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสักได้ลงพื้นที่ตรวจ โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบก่อสร้างมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยอีสาน หมู่ที่ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

จากการติดตามและประเมินผลเชิงลึก จำนวน ๑ โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ตรวจสอบการดำเนินงาน และได้มีการสัมภาษณ์โดยการชักถามประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ โครงการสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้งานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก 

(นิमित อันแดง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) 

(นางสาวดาวรุ่ง สว่างจิตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

(ลงชื่อ) 

(นายวีรชาย พุ่มน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

(ลงชื่อ) 

(นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสักได้ลงพื้นที่ตรวจ
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มากตามแบบก่อสร้างมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านใหม่ไทยอีสาน หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

